

ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG
HUYỆN ỦY LẠC DƯƠNG

*

Số 948 -CV/HU

*V/v tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện
Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí
thư Trung ương Đảng (khóa XII)*

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

Lạc Dương, ngày 05 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: - Thường trực HĐND huyện,
- Ủy ban nhân dân huyện,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện,
- Ban Dân vận Huyện ủy,
- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) “*Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên*” (gọi tắt là Quy định số 124-QĐ/TW) đã được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất, làm chuyển biến một bước quan trọng nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong huyện, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã phát huy trách nhiệm, tính chủ động tổ chức giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, kịp thời nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ. Người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương trong mọi hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, không vụ lợi cá nhân, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW trên địa bàn huyện hiện nay vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số

cấp ủy đảng chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW, chưa huy động sự vào cuộc của người dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện giám sát tại nơi cư trú đối với một số cán bộ thuộc đối tượng giám sát đang công tác tại các cơ quan đóng trên địa bàn huyện nhưng cư trú ở địa phương khác gặp khó khăn. Vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên chưa thực sự rõ nét. Chưa phát huy tốt vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong việc cung cấp thông tin, phản ánh của Nhân dân về trách nhiệm nêu gương, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên nhất là đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW; ***Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:***

1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 124-QĐ/TW gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức.

2. Cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện, chủ động tiếp nhận, lắng nghe ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phản ánh, báo cáo khi phát hiện người đứng đầu, cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp. Đẩy mạnh việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết các vụ việc bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị nhất là những vụ việc nhân dân quan tâm, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Quy định số 11- QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và

xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW.

3. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hằng năm, xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên đảm bảo theo quy định. Chủ động nắm bắt tình hình, phản ánh, báo cáo kịp thời khi phát hiện hoặc tiếp nhận báo cáo phản ánh về những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên để cấp ủy, chính quyền cùng cấp có hướng chỉ đạo, xem xét, giải quyết.

4. Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân về các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống; việc thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên.

5. Giao Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW và Công văn này. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng và hằng năm, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo kết quả thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy,
- Như kính gửi,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy,
- Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**